



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสถิติ
(ปริญญาโท) และเศรษฐกร (ปริญญาโท) โดยกำหนดการจัดสอบวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมี
มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคโดยงดกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ประกอบกับได้มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่ง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวที่เกิดขึ้น อย่างรอบคอบ รัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป จากเดิมกำหนดสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องสอบ The Circle Hall มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ้นไป ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดวันสอบ
และแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ <http://moph.thaijobjob.com/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ สายวงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข